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AMATA คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 

หลังกุม Backlog 3.75 พันลบ.  

คาดโอนได้ภายใน H2/62 ราว 60-70% 

AMATAV ซุ่มเจรจาพาร์ทเนอร์ 3-4 ราย

พัฒนานิคมอุตฯ คาดช่วยลดภาระการลงทุน

-หาลูกค้าเพ่ิม หวังปิดดีลภายในปีน้ี 1 ราย

นางเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อ�านวย
การอาวุโส-สายงานบัญชีและ
ภาษีสายการเงินสายงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ 
คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ AMATA เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปี

หลังของปี 2562 คาดว่าบริษัทฯ จะมีผลการ

ด�าเนินงานเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็น

ช่วง High Season รวมถึงจะมีจากการรับรู้

รายได้จากการโอน Backlog ในช่วงไตรมาส 

3 และไตรมาส 4  โดยปัจจุบันบริษัทฯมียอด

ขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 3,750 

ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้

ประมาณ 60-70% ที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี

ถัดไป

ส�าหรับปี 62 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนประมาณ 

4,000-5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนใน

ประเทศไทย เพื่อใช้ลงทุนที่ดินและพัฒนาที่ดิน

เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต ขณะที่ส่วนของ

การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการเตรี

ยมเงินส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศแล้ว 

เพียงแต่ยังต้องการรอความชัดเจนจาการท�า

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก่อน ซึ่งคาด

ว่าจะเห็นความชัดเจนในการลงทุนภายในปี 

2562 นี้

ส�าหรับการปรับขึ้นราคาในที่ดินจังหวัดชลบุรี 

และระยอง มีการปรับเพิ่มขึ้น 30% และ 20% 

ตามล�าดับ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา

ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมีการพิจารณาจาก

ดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่ยังคง

เป็นลูกค้าจากประเทศจีน

นายณัทธร กิจส�าเร็จ ผู้อ�านวย
การฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท 
อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
AMATAV เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม Long 
Thanh และ Halong ได้ในช่วงปี 2563 จ�านวนทั้ง
สิ้น 40 เฮกเตอร์ แบ่งออกเป็นนิคมฯ ละ 20 เฮก
เตอร์ 

ส�าหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Long 
Thanh และ Halong ในประเทศเวียดนาม ขณะ
นี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ
จากรัฐบาล แต่ในส่วนของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม Long Thanh มีความล่าช้า
เนื่องจากมีเอกสารบางประการที่ต้องมีการขอ
อนุญาตจากรัฐบาลส่วนกลางใหม่ จากเดิมที่
คาดว่าจะสามารถได้ใบอนุญาตก่อสร้างได้ภายใน

ปี 2562 นี้ อาจมีความล่าช้าออกไป โดยบริษัทฯ 
หวังว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ภายใน
ไตรมาส 1/2563 

ขณะที่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Halong ยัง
คาดว่าจะเป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ วางไว้  โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าไป
ก่อสร้างด้วยการปรับพื้นผิวที่ดินซึ่งเป็นขั้นต้อง
ที่ไม่ต้องได้รับในอนุญาต รวมถึงมีการส�ารวจหา
ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ก่อสร้างต่อไป
ส่วนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Bien Hoa ใน
ประเทศเวียดนาม ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยว
กับการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า เนื่องจากมี
ข้อกฎหมายบางประการที่เป็นข้อก�าหนดให้ไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้โดยตรง จึง
ต้องมีการเจรจากันอย่างละเอียด 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะหาพาร์ทเนอร์มา
ร่วมลงในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
เวียดนาม เพื่อเป็นการลดภาระการลงทุน รวม
ถึงให้พาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการตลาด 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับพาร์ท
เนอร์ทั้งในประเทศเวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และ
จีน จ�านวน 3-4 ราย ซึ่งบริษัทฯหวังว่าจะสามารถ
ปีดดีลภายในปีนี้ได้ 1 ราย

ส�าหรับในช่วงไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ รายได้รวม
อยู่ที่ 254.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 744.86 ล้านบาท 
หรือลดลง 490.81 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 65.89 เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่สามารถโอนได้ใน
ส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 
2/2562 ซึ่งมีสัดส่วนรายถึงประมาณ 60-70%

8 www.HoonInside.com 30  August  2019



 KTC คาดปี 62ยอดบัตรเครดิตใหม่แตะ 

3 แสนใบ ทะลุเป้าจากเดิมคาด 2.9 แสนใบ 

หลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตร ตั้ง

เป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้ 2.2 แสนลบ. 

หลังอัดแคปเปญกระตุ้นการใช้จ่าย พร้อม

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ปีนี้ 

โต17-18% ลุยมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มากขึ้น

 นางพิทยา วรปัญญาสกุล 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า 

บริษัทฯคาดว่าสิ้นปี2562 ยอดออกบัตรเครติ

ตใหม่จะสามารถท�าได้ 300,000 ใบ ทะลุเป้า

จากเดิมคาด 2.9 แสนใบ เนื่องจาก บริษัทฯ

ได้จับมือกับพันทมิตรออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาก

ขึ้น โดยครึ่งปีแรก บริษัทฯสามารถท�าได้แล้ว 

150,000 ราย

 อีกทั้ง บริษัทฯคาดว่ายอดใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิตปีนี้จะอยู่ที่ 220,000 ล้านบาท 

หลังบริษัทฯจะใช้กลยุทธ์อัดแคมเปญใหม่มาก

ขึ้น โดยเน้นในกลุ่มการใช้จ่ายในชีวิตประจ�า

วัน ได้แก่ ประกันสังคม , ท่องเที่ยว , แก็ส , 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต และแฟชั่น โดยในครึ่งปีแรก 

บริษัทฯมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแล้ว 120,000 

ล้านบาท

 นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการอัพเกรดบ

เตรเครดิตเพื่อให้ลูกค้าใช้จ่ายได้สูงขึ้น เช่น

การเพิ่มวงเงินในบัตร และอัพเกรดบัตร

แพลตินัมเป็นซิกเนเจอร์ เป็นต้น และถึงแม้

บริษัทฯคาดว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะ

อ่อนกว่าเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโต 15% เหลือ

เติบโตเพียง10% หลังได้รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตาม แต่ยังถือว่า

เติบโตอยู่ 

 "เราจะอัพเกรดบัตรให้ใช้จ่ายสูงขึ้น ตอน

นี้ NPL เราคอนโทรได้ดีมาโดยตลอดความ

กังวลจึงไม่มี ซึ่งที่ผ่านบัตรเครดิตของเราก็

เติบโตได้ดี" นางพิทยา กล่าว

 ขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งปีหลังของ

ปี2562 บริษัทฯจะใช้กลยุทธ์ลุยท�าการตลาด

ออนไลน์มากขึ้น หลังปัจจุบันพฤติกรรม

ของผู้บริโภคมีการหันมาใช้จ่ายออนไลน์

ค่อนข้างมาก โดยล่าสุดบริษัทฯมีการร่วม

มือกับมาสเตอร์การ์ด น�าระบบการช�าระ

เงินอีคอมเมิร์ซแบบเข้ารหัสในระบบดิจิทัล 

ยกระดับความปลอดภัยในการท�าธุรกรรม

ออนไลน์ และปีนี้บริษัทฯคาดว่ายอดใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์จะเติบโต 17% 

จากปีก่อนที่ 13% โดยครึ่งปีแรกที่ผ่านมีการ

เติบโตแล้ว 15%

KTC คาดปี 62 ยอดบัตรเครดิตใหม่แตะ 3 แสนใบ 

ทะลุเป้าจากเดิมคาด 2.9 แสนใบ 

หลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตร 
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“สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” บิ๊กบอส CHO ลั่น

ผลการด�าเนินงานเร่ิมกลับเข้าสู่โหมดปกติ 

ฐานะการเงินแกร่ง คร่ึงปีแรกกวาดรายได้กว่า 

1 พันล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 38 ล้านบาท 

โชว์ Backlog กว่า 1,828 ล้านบาท พร้อมเดิน

หน้าขยายศูนย์ซ่อมบ�ารุง “สิบล้อ 24 ชม.” 

อีก 2 แห่ง ภายในปีนี้ เพิ่มศักยภาพธุรกิจ-

สร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง 

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ช 
ทวี จ�ากัด (มหาชน) (CHO) เปิดเผย

ว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งแรก

ของปีนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เริ่มกลับเข้า

สู่โหมดปกติ และเติบโตอต่อเนื่องจากปี 2561 

ที่พลิกกลับมามีก�าไรสุทธิ 45.47 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับช่วง 2 ปีก่อนหน้าที่ประสบปัญหา

ขาดทุน โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 38.01 ล้าน

บาท รายได้รวม 1,043.68 ล้านบาท

“ธุรกิจของบริษัทฯมีการปรับตัวดีขึ้น โดย

เฉพาะในกลุ่มบริหารงานโครงการและซ่อม

บ�ารุง บริษัทฯมีรายได้จากการบริการซ่อม

บ�ารุงขยายตัวจากปีก่อนถึง 78% และมี

ฐานะทางการเงินมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 

อัตราส่วนทางการเงินทั้งผลการด�าเนินงาน

และฐานะทางการเงินมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

จากปีก่อน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น หรือ (Interest-Bearing Debt to 

Equity Ratio) เหลือเพียง 1.83 เท่า และมีเป้า

หมายจะสร้างรายได้ให้เติบโตไม่น้อยกว่ากว่า 

5% จากฐานรายได้ปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจาก

งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 1,828 

ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลัง

นี้ประมาณ 380 ล้านบาท และและมีงานใหม่

ที่อยู่ระหว่างเสนอให้ลูกค้า อีกทั้งยังมีรายได้

ประจ�าที่ได้จากสัญญาซ่อมบ�ารุงระยะยาว 10 

ปี ที่เป็นรายได้ประจ�าสม�่าเสมอ ส่งผลให้เติบโต

อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”

ส่วนแผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปี

นี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการขยายศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

"สิบล้อ 24 ชม." โดยปีนี้คาดว่าจะขยายเพิ่มอีก 

2 แห่ง จากปัจจุบัน มีจ�านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่

ที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ

ธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง และมีอัตรา

ก�าไรขั้นต้นในระดับที่ดีอีกด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าประมูล

งานใหม่ ซึ่งจะเป็นงานที่กลับมาสู่งานหลัก

คือ รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน จาก

สายการบินต่าง ๆ โดยเฉพาะสายการบินต่าง

ประเทศ มูลค่าราว 250 ล้านบาท คาดว่าจะรู้

ผลในช่วงไตรมาส 3/62

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า บริษัทฯจะเข้าร่วม

ประมูลงานเช่ารถโดยสารของ บขส. และ ข

สมก.จ�านวน 257 คัน มูลค่าโครงการรวม 

1,826 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าทาง บขส.จะเปิด

ประมูลได้ในปีนี้ โดยที่บริษัทมีความพร้อมทาง

ด้านผลงานการประกอบรถโดยสาร และงาน

ซ่อมบ�ารุงรถโดยสารขนาดใหญ่

CHO คร่ึงแรกปีน้ี เร่ิมกลับเข้าสู่โหมดปกติ   

ท้ังปีวางเป้ารายได้โตไม่น้อยกว่ากว่า 5%
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 นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย 
เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PORT กล่าวว่า “ตามที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นและ

เงินสด จากก�าไรสะสมในอัตราในอัตราหุ้นละ 

0.055 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตราการ

จัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ปันผล โดยเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 

0.05 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.005 บาท พร้อมทั้งให้เรียกประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นี้เพ่ือ

ขออนุมัติเพ่ิมทุน จ�านวน 29,899,720 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 298,999,981 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน 328,899,701 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 

59,799,440 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและปรับ

สิทธิวอแรนท์จากการจ่ายหุ้นปันผล โดยล่า

สุดบริษัทฯได้ปรับอัตราการใช้สิทธิวอแรนท์ 

PORT-W1 จากราคาใช้สิทธิเดิม 6.50 บาท 

เป็น 5.9091 บาท และ ปรับอัตราการใช้สิทธิ

จากเดิม 1:1 หน่วย/หุ้น เป็น 1: 1.09999 

หน่วย/หุ้น

 นางเสาวคุณ กล่าวเสริมว่าบริษัทมีแผนที่

จะย้ายเข้า SET และจากคุณสมบัติหลายข้อ

ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดบริษัทก็มีความ

พร้อม หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติให้เพิ่มทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและ

ปรับสิทธิวอแรนท์ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 

328.90 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว 303.60 ล้านบาท ท�าให้มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ย้ายเข้า SET ซึ่งคาดว่า

จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย ลดข้อ

จ�ากัดในการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะช่วยหนุน

ราคาหุ้นในมีเสถียรภาพมากขึ้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา

อนุมัติการขายคลังสินค้าปลอดภาษี ให้กับ 

บมจ.สหไทยสตีลไพพ์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง

กัน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า

รายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

ด้านกระแสเงินสดที่จะน�ามาใช้หมุนเวียน เพิ่ม

สภาพคล่องให้กับกิจการ การน�าเงินดังกล่าว

ไปลงทุนในส่วนอื่นๆ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่

อาจจะเกิดขึ้น และยังลดความเสี่ยงด้านการ

จัดหาผู้เช่า โดยบริษัทฯรายงานผลประกอบ

การ 6 เดือนแรกปี 2562 ซึ่งบริษัทฯมีรายได้

รวม 782.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.92% จาก

รายได้รวม 753.23 ล้าน บาท เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 56.72 

ล้านบาท ลดลง 7.87 % จากก�าไรสุทธิ 61.57 

ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (มีต่อ)

PORT เตรียมย้ายเข้า SET ปลายปีน้ี 

เปิดทางกองทุนถือหุ้นเพ่ิม ลุ้นผู้ถือหุ้นไฟเขียวรับหุ้นปันผลฟรี 

ปรับอัตราแปลงวอแรนท์
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 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ PORT 
เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบ วงจร

รายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการ

ต้ังแต่ 1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ

เชิงพาณิชย์ครบวงจรส�าหรับเรือขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และ

เรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge)  รวม

ถึงการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าและถ่าย

สินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) และ

ซ่อมแซมท�าความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ 

(Container Depot) 2.ธุรกิจการให้

บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก 

ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลบริเวณเขตพ้ืนที่แหลม

ฉบัง 3. ธุรกิจการให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บตู้

คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดยให้บริการ

พื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัด

เก็บสินค้ากับลูกค้า ทั้งที่เป็นเขตให้บริการ

ปกติและปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิต

รถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ e-commerce 

และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม 4.ธุรกิจ

การให้บริการ เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ อาทิ การให้

บริการ Freight Forwarding เป็นต้น

 บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจท่าเรือ

และโลจิสติกส์แบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้ธุรกิจของบริษัทโดยการ

ลงทุนสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 3 ผ่าน

การลงทุนในบริษัท บางกอกริเวอร์ เท

อร์มินอล จ�ากัด (BRT) คาดว่าจะใช้ระยะ

เวลาในการก่อสร้างราว 18 เดือน ซึ่งจะ

เพ่ิมความสามารถในการให้บริการท่าเรือ

ได้อีกประมาณ 180,000 TEUs/ปี รวม

กับความสามารถในการให้บริการเดิมขอ

งบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็น 920,000 

TEUs/ปี หรือเพิ่มขึ้นราว 24%และขยาย

ศูนย์กระจายสินค้าต่อยอดธุรกิจ ก้าวสู่การ

เป็นผู้น�าการให้บริการ โลจิสติกส์แบบครบ

วงจร โดยลงทุนใน บริษัท บางกอก โลจิ

สติกส์ พาร์ค จ�ากัด (BLP)เพื่อพัฒนา และ

บริหารโครงการ โลจิสติกส์พาร์ค หรือ

ศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ใน

เขตพื้นที่ขอบเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อ

รองรับความต้องการของลูกค้า ไม่เพียง

เท่านี้เรายังมีการน�าเอานวัตกรรมเข้ามาใช้

ในการบริการ รับกับเทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล 

โดยสามารถช�าระค่าผ่านท่าและค่ายกตู้

สินค้าผ่านระบบ QR Codeกับสหไทย เทอร์

มินอล  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

ใช้บริการที่ท่าเรือสหไทย

PORT เตรียมย้ายเข้า SET ปลายปีน้ี 

เปิดทางกองทุนถือหุ้นเพ่ิม ลุ้นผู้ถือหุ้นไฟเขียวรับหุ้นปันผลฟรี 

ปรับอัตราแปลงวอแรนท์
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 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day 

Q2/2019 อัพเดตการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ 

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นรักษาการกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ แทน ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ท่ี

ลาออกเพื่อท�างานทางการเมือง พร้อมโชว์ราย

ได้คร่ึงปีแรก 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% แผนคร่ึง

ปีหลัง เร่งขยายก�าลังการผลิต รองรับความ

ต้องการของตลาดแป้งสาลีท่ีเพ่ิมมากขึ้น มั่นใจ

สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้

 นางแววตา กุลโชตธาดา รอง
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้ง

สาลีท่ีทันสมัยที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยใน

งาน TMILL Opportunity Day : Q2/2019 ว่า 

“ในงานวันนี้นอกจากการแนะน�าบริษัท ฯ ให้กับ

นักลงทุนได้รู้จักแล้ว ยังได้อัพเดตเร่ืองของการ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร คือ ดร.ชาญกฤช เดชวิ

ทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการ

เป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ 

เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ตาม

มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

และทางบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคน

ใหม่ คือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ด�ารงต�าแหน่

ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 ส่วนของผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ในคร่ึงปีแรก 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพ่ิม

ข้ึน 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 

2561 โดยที่ปริมาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 

1.8% และราคาจ�าหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

1.1% ส่วนปริมาณจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 

2.3% และราคาจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

2.8% ส่วนงบการเงินของบริษัทแสดงผลการ

ด�าเนินงานก�าไรสุทธิ 22.11 ล้านบาทในไตรมาส 

2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีผลก�าไร

สุทธิลดลง 4.77 ล้านบาท คิดเป็น 17.7%

 ท้ังนี้ ก�าไรสุทธิในไตรมาส 2 ที่ลดลงอันเป็น

ผลมาจากปัจจัยต้นทุนขายในไตรมาส 2/2562 

คิดเป็น 84.6% ของรายได้สูงขึ้นจาก 80.7% 

เมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2561 เป็นผลมาจาก

ราคาเฉล่ียของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

อัตราก�าไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.0% 

โดยส่วนของการใช้อัตราก�าลังการผลิตเฉลี่ยใน

ไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 69.90% ลดลง 0.63% 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้อื่นในไตรมาส 

2/2562 เพิ่มขึ้น 3.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากปี 2562 

บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 

3.62 ล้านบาท”

 “ในไตรมาส 2/2562 แม้ว่าบริษัทจะประสบ

กับภาวะต้นทุนราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับ

เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจ�าหน่าย

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% 

โดยในไตรมาส 3 ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงเป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้แผนการขยาย

ก�าลังการผลิตที่จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รองรับกับความต้องการของตลาดแป้งสาลีที่

เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการขยาย

ฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น" 

นางแววตา กล่าวสรุป

TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day Q2/2019 

โชว์รายได้คร่ึงปีแรก 2562 เพ่ิม 3.3%
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DIF เตรียมเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 2 ก.ย. นี้ 

หลังระดมทุนได้ตามเป้า

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
(“กองทุนฯ” หรือ “DIF”) พร้อมน�าหน่วยลงทุน
ใหม่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 2 กันยายนนี้ หลังปิดการเสนอขายแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหม่ โดยระดมทุนได้ตามเป้า ปลื้มนักลงทุน
รายย่อยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมมาใช้สิทธิ
มากกว่า 80% และจองซื้อเกินสิทธิอย่างล้นหลาม 
โดยมีความต้องการจองซื้อรวมกว่า 1.7 เท่าของ
มูลค่าเสนอขายที่ 15,800 ล้านบาท สะท้อนถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพ ผลตอบแทน และการ
เติบโตในระยะยาวของกองทุนฯ ทั้งนี้ ทรัพย์สิน
ใหม่ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะเพิ่มการก
ระจายตัวของทรัพย์สินครอบคลุมทั่วประเทศ 
รองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยี 5G 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ 
Digital Telecommunications Infrastructure 
Fund (DIF) เปิดเผยว่า พร้อมน�าหน่วยลงทุนใหม่
ของกองทุน DIF เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 กันยายนนี้ ซึ่งมั่นใจว่า
นักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดี หลังปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่ตามเป้าหมาย

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนครั้งนี้ จะท�าให้กองทุนฯ มีขนาดทรัพย์สิน
ใหญ่ขึ้นและกระจายตัวในพื้นที่ทั่วประเทศมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี 
5G ในอนาคต โดยทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนครั้ง
นี้ ได้แก่ 1. กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมส�าหรับ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 788 เสา ซึ่ง

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้น
ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 2. กรรมสิทธิ์ใยแก้วน�า
แสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC) ส�าหรับให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดระยะ
ทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
107,694 คอร์กิโลเมตร) และ 3. กรรมสิทธิ์ FOC 
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx เพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมระยะ
ทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 3,414 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 147,209 คอร์กิโลเมตร) 
ตามล�าดับ

ทั้งนี้ กองทุน DIF เป็นทางเลือกการลงทุนส�าหรับ
ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
จากเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ โดยกองทุนฯ มีผล
การด�าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 – 2561) 
ที่โดดเด่น สามารถจ่ายเงินปันส่วนแบ่งก�าไรต่อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยอย่างสม�่าเสมอ รวม
ต่อปีในอัตรา 0.956, 0.975 และ 1.016 บาท
ต่อหน่วยตามล�าดับ  ส่วนในปี 2562 ได้ประกาศ
จ่ายเงินปันผลแล้ว 2 ครั้ง จากผลการด�าเนินงาน
ไตรมาส 1/62 (1 มกราคม – 31 มีนาคม) ในอัตรา 

0.26 บาทต่อหน่วย และจ่ายจากผลการด�าเนิน
งานงวด 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562 ใน
อัตรา 0.3469 บาทต่อหน่วย รวมเป็น 0.6069 
บาทต่อหน่วย 

ขณะที่หลังจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะ
ส่งผลให้ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก�าไรต่อ
หน่วยลงทุนในปีแรกอยู่ที่ 1.0456 บาทต่อหน่วย 
(ส�าหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563) นอกจากนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
DIF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้
รับจากกองทุน DIF อีกด้วย

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
Investment Banking ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการผู้แทนจ�าหน่าย
หน่วยลงทุน กล่าวว่า การเสนอขายในครั้งนี้มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมมาใช้สิทธิ พร้อมมีความ
ต้องการจองซื้อสูงสุดครั้งหนึ่งเป็นประวัติการณ์ 
โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึ่งเป็นนักลงทุนราย
ย่อยมาใช้สิทธิมากกว่า 80% และจองซื้อเกินสิทธิ
กันอย่างล้นหลาม โดยมีความต้องการจองซื้อรวม
กว่า 1.7 เท่าของมูลค่าเสนอขายที่ 15,800 ล้าน
บาท ตอกย�้าความเป็นผู้น�าของกองทุน DIF ซึ่ง
เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย โดยหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
นี้จะท�าให้กองทุนมีโครงข่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมและ
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น มีขนาดทรัพย์สิน มูลค่าตลาด 
และสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ความน่าสนใจ
ของกองทุน DIF คือโอกาสส�าหรับนักลงทุนในการ
รับผลตอบแทนในระยะยาว จากทรัพย์สินของกอง
ทุนที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย กระแส
รายได้ที่มั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาว รวมถึง
ฐานะทางการเงินของกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้นภาย
หลังเข้าลงทุน
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ 

อย่างต่อเนื่อง อีก 5 ตัว

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) 

รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จ�านวนทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ADVA42C2003A , BANP42C2004A , BBL42C2003A 

, GULF42C2002A , SCB42C2003A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่  DW42 มีค่า 

Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งก�าไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิง

ที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยมากกว่า 6 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับ

ความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดท�า "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นัก

ลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันท�าการ 

นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา “Price Guideline” ได้ที่ Website DW42 : https://www.maybank-ke.co.th/dw42 และ Line 

: @DW42 นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูล DW42 อื่นๆได้ผ่าน Website DW42 ดังกล่าว หรือ ค้นหาด้วย keyword คือ dw42 หรือ follow 

ที่ Facebook : DW42tiger

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง รุ่นใหม่ มีดังนี้
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ 

อย่างต่อเนื่อง อีก 5 ตัว
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เชื่อว่า วานนี้ นักลงทุน คงตักตวงก�าไรเข้ากระเป๋า ท�ารอบ 
หมุนรอบกันแน่ดู ด้วย SET บวก ด้วยหุ้นแกนน�า หลายเซกเตอร์ โดยเฉพาะพลังงาน 
แบงก์ ปิโตร บนตัวแปร ปัจจัยกดดันก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมที่ต้องติดตาม การเจรจาการค้า
สหรัฐและจีน ตามด้วย Brexit และการประท้วงที่ฮ่องกง
 วันนี้ วันศุกร์ เป็นวันที่ตลาดหุ้นไทย คงแกว่งตัว....อย่าลืม 1 ก.ย. เป็นวันขึ้นภาษี 
โดยจีน จะเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากสหรัฐ ยกแรก จร้า ขณะเดียวกัน มาติดตามตัวเลข
เศรษฐกิจของธปท. พร้อมๆกันคร้า
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,639.14 จุด เพิ่มขึ้น 22.21จุด หรือ 1.37% มูลค่า
การซื้อขาย 59,622.53 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 4,873.30 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,684.46 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 
1,415.64 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,773.20 ล้านบาท
 SIS รับข้อเสนอ NPPG คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย 20% ของมูลหนี้ แลกยื่นค�า
ร้องขอถอดถอนต่อกองบังคับ คดีล้มละลาย เหตุ นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง หมดสภาพ บิ๊ก
สมชัย เอ็มดี SIS ชี้ผลกระทบจากการประนอมหนี้ดังกล่าว ท�าให้ บริษัทย่อย สามารถ
กลับรายการค่าเผื่อ ส�ารองหนี้สูญตามจ�านวนที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ใน
งบก�าไรขาดทุน
 อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM ดันยอดขายไตรมาส 3/62 หลังประเมินแนวโน้ม

ความต้องการใช้สินค้าตกแต่งบ้านปรับตัวดี
ขึ้น ภายหลังรัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการผ่อนปรนเกณฑ์ผู้กู้ร่วมของ
แบงก์ชาติเพิ่มโอกาสการซื้อที่อยู่อาศัยหลัง
แรก ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจทั้งค่ายรถยนต์
และบัตรเครดิตชั้นน�า จัดแคมเปญใหญ่ใน
รอบปี ‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ฉลองครบรอบ 
17 ปี Anniversary Sale’ มอบของขวัญสุด
ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในวงการค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายให้
คึกคัก

 เตรียมปักหมุดรอกันได้เลย ส�าหรับ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ AJA 
คราวนี้มาโชว์ผลงานสุดล�้า เปิดตัวแอปพลิเคชันคาราโอเกะของคนไทย ภายใต้แบรนด์ 
EZ-OK ใช้งานง่ายและทันสมัย ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว เพื่อส่งมอบความ

สุขความเพลิดเพลิน และความบันเทิงไปกับเสียงเพลง ให้กับทุกครอบครัว พร้อมจัดงาน
เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ งานนี้บิ๊กบอสอย่าง "อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล " ได้ขนทัพนักร้องชื่อ
ดังมาร่วมงานเพียบ เรียกได้ว่า เอาใจบรรดาแฟนเพลงกันเต็มที่ อย่าลืมมาพบกันวันที่ 3 
ก.ย. 62 เวลา 16:00 น ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น G 
 ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) BCP ที่ระดับ "A" ในขณะเดียวกัน 
ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทใน
วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาทและหุ้นกู้ส�ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) 
ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ "BBB+" ด้วย โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ลักษณะคล้ายทุนมีอันดับเครดิตต�่ากว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอยู่ 2 ระดับ 
เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีลักษณะการด้อยสิทธิและผู้ออกตราสารสามารถเลื่อนการช�าระ
ดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ได้
 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) 
จ�านวนทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ADVA42C2003A , BANP42C2004A , BBL42C2003A 
, GULF42C2002A , SCB42C2003A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เรียกว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดเกมรุกทางธุรกิจ DW ชนิดเรียกว่า เอาใจ
ลูกค้าและนักลงทุนค่ะ
 2 กูรูหุ้น บล.ฟินันเซียไซรัส และ บล.หยวนต้า แนะซื้อหุ้น TACC เคาะราคาเป้า
หมาย 5.75-6.00 บาทหลังก�าไรไตรมาส 2/62 ดีกว่าคาด และท�าจุดสูงสุดใหม่ ประเมิน
ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ประเมินทั้งปีก�าไรก้าวกระโดดกว่า 109% จากปีก่อน ระบุมีกระแส
เงินสดตุนไว้แล้วกว่า 510 ล้านบาท พร้อม M&A หนุนการเติบโตในอนาคต
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) พร้อมน�าหน่วยลงทุน
ใหม่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 กันยายนนี้ หลังปิดการ
เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยระดมทุนได้ตาม
เป้า ปลื้มนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมมาใช้สิทธิมากกว่า 80% และจอง
ซื้อเกินสิทธิอย่างล้นหลาม โดยมีความต้องการจองซื้อรวมกว่า 1.7 เท่าของมูลค่าเสนอ
ขายที่ 15,800 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ ผลตอบแทน และการเติบโต
ในระยะยาวของกองทุนฯ ทั้งนี้ ทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะเพิ่มการกระ
จายตัวของทรัพย์สินครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เดินหน้าขยายกองเรือ เสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับ บมจ.พริมา 
มารีน หรือ PRM หลังรับเรือขนส่งภายในประเทศ ขนาด 3,000 DWT เสริมขุมก�าลัง
เพิ่มอีก 1 ล�า โดยเตรียมจะเข้าประจ�าการให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ก.ย. นี้ เพื่อรองรับ
โอกาสทางธุรกิจในการให้บริการขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศที่ก�าลังโตวันโตคืน งาน
นี้ ‘ชาญวิทย์ อนัคกุล’ ผู้บริหารคนเก่งแห่ง PRM มั่นใจว่าด้วยศักยภาพการด�าเนินงานที่
แข็งแกร่งขึ้น จะหนุนผลงานปีนี้ให้แจ่มว้าวสุดๆ สมกับเป็นปี Growth Mode จริงๆ

ตักตวง

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : S แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.20 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BJC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 64.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.

บล.ฟิลลิป : SPA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.10 บ.

     บล.ฟิลลิป : BA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.90 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : FPT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BJC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.00 บ.

18 www.HoonInside.com 30  August  2019



19 www.HoonInside.com 30  August  2019



อาชีพเทรดเดอร์ในมุมมองของคนบางกลุ่มมองว่า เป็นอาชีพที่ไร้ค่าทาง

เศรษฐกิจและไม่ก่อให้เกิด Productivity ใดๆ เลย

ผมได้ยินความคิดเห็นเหล่านี้มาอยู่เรื่อยๆจนชิน แต่ผมคิดว่าพวกเขาอาจ

ยังไม่เข้าใจ Ecosystem ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

 

ภาคเศรษฐกิจจะมีทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ ถ้านับตั้งแต่

ต้นน�้า มีทั้ง ผู้จัดหาวัตถุดิบ โรงงาน เอเย่นต์ ศูนย์กระจายสินค้า ผู้ค้า

ส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริการหลังการขาย ถ้าขาดหน่วยใดหน่วยหนึ่งไป การ

ผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งจะไม่สามารถส่งตรงไปถึงผู้บริโภคได้

 

ในตลาดก็เช่นเดียวกัน มีนักลงทุน เทรดเดอร์สาย trend follow ไป

จนถึงสาย Scalper ประกอบขึ้นเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ถ้าขาดกลุ่ม

ที่เป็นเทรดเดอร์ไป volume คงหายไปจากตลาดหมด ถ้ามีแต่นักลงทุน

ระยะยาว ซื้อวันนี้ขายอีก 10 ปีข้างหน้า คงไม่จ�าเป็นต้องมีตลาดหุ้น ซื้อ

ตอน ipo ก็พอ แล้วไม่ต้องขายเลย

 

ถ้าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจคิดแต่ในมิติที่ต้องผลิตสินค้าชนิดใด

ชนิดหนึ่งขึ้นมา การสร้างสินค้าที่ของเหลือเต็มตลาดแล้วเป็น pricewar 

ขายไม่ออก เหลือของทิ้งเยอะแยะ ไม่เป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจยิ่ง

ไปกว่าเหรอ

 

โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับ
บลิค

อาชีพเทรดเดอร์ ไร้ค่าทางเศรษฐกิจ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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